

**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU
BẾN THÀNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 0081.2012/Đ.V.

V/v: Phúc đáp công văn số 694/SGDHCM-NY
ngày 13/04/2012

Tp. HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2012

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM (HOSE)

Thưa Quý vị.

Trước tiên, Công ty Cổ phần Cao Su Bến Thành xin gửi lời chào trân trọng đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý Sở đã dành cho chúng tôi trong thời gian qua.

Phúc đáp công văn số 694/SGDHCM-NY ngày 13/04/2012 của HOSE về việc “ Giải trình số liệu Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011”, Chúng tôi có ý kiến giải trình một số vấn đề như sau:

1. Khoản chênh lệch giảm 11,6 tỷ đồng số dư đầu kỳ khoản mục “Tăng giảm các khoản phải thu” trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

Khi phát hành Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty Cổ phần Cao Su Bến Thành đã phân loại các khoản tiền gửi có kỳ hạn vào khoản mục “Tăng giảm các khoản phải thu” thuộc luồng tiền từ hoạt động kinh Doanh.

Tuy nhiên, khi lập Báo cáo tài chính năm 2011, Chúng tôi nhận thấy việc phân loại như Báo cáo năm 2010 đã phát hành là chưa hợp lý. Vì vậy, Chúng tôi đã tiến hành phân loại lại các khoản chi nêu trên về đúng bản chất từ luồng tiền từ hoạt động kinh doanh sang luồng tiền từ hoạt động đầu tư.

2. Giải trình nguyên nhân không thuyết minh báo cáo bộ phận theo chuẩn mực kế toán số 28 trên Báo cáo tài chính:

- Báo cáo bộ phận theo khu vực địa lý: do Công ty Cổ phần Cao Su Bến Thành hoạt động sản xuất kinh doanh trong cùng một khu vực địa lý và trong cùng một phạm vi môi trường kinh tế (Thành phố Hồ Chí Minh). Vì vậy, Công ty không phát sinh báo cáo bộ phận theo khu vực địa lý.
- Báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh: Hoạt động chính của Công ty Cổ phần Cao Su Bến Thành là sản xuất và mua bán các sản phẩm cao su. Đồng thời, trong năm 2011 Công ty không sản xuất hoặc kinh doanh các dịch vụ có rủi ro và lợi ích kinh tế khác biệt đáng kể so với hoạt động chính của Công ty. Vì vậy, Công ty cũng không có Báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh Doanh.

Trên đây là ý kiến giải trình của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành về các nội dung mà Quý Sở còn vướng mắc và yêu cầu giải trình rõ thêm thông tin trên báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành.

Rất mong nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Xin cảm ơn và trân trọng kính chào!

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH



NGUYỄN VĂN THANH – Tổng Giám đốc

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN – TƯ VẤN
ĐẤT VIỆT**



VĂN NAM HAI – Phó Giám đốc